

ที่ ศธ ๐๔๐๑๒/ว ๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบข้อสังเกตดังนี้

๑. การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา กรณีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาไม่มีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒. การรับเงินบำรุงการศึกษา ตามข้อ ๑ สถานศึกษาออกใบแทนใบเสร็จรับเงินโดยไม่ได้  
ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการกำหนดให้กับผู้ชำระเงิน  
โดยที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล และกำกับโรงเรียนในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาวินัย  
การเงินการคลังของรัฐ จึงขอชักซ้อมการดำเนินการกรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการออกใบเสร็จรับเงิน  
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑. กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บเงิน  
บำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดตามประกาศ  
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด

๒. การรับเงิน สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการกำหนดให้แก่  
ผู้ชำระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙

ในการนี้ ให้รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติ  
ราชการ ในเรื่องดังกล่าวที่มีการถือปฏิบัติในโอกาสต่อไปด้วย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแล โรงเรียนในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตาม  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๕๗